

ระชาสัมพันธ์

เป็น...
ของหน่วยงานในสังกัด

สัมพันธ์

น้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

นโยบายให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ไปเร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วย
กำหนดของทางโรงเรียน
หน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้บริการและผู้
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด

เรื่องเรียน เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมี
จังหวัดจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์

เรียน/เรื่องทุกๆ สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ที่หมายเลข ๐ ๓๔ ๓๘๗/๑๐๕๕
เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน

เมื่อมาที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
แสดงความคิดเห็นซึ่งตั้งไว้หน้าอาคาร

(นายสาธิต ตรีผล)
สาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน

กราคม ๒๕๖๖

โป่งน้ำร้อน
บริการขยายและเวชภัณฑ์ที่มีขาย



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้าพเจ้า นายสาธิต ตรีผล ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน
สูงสุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์
นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน ให้ยึดมั่นในสถาบันหลัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ด้วยคารุณาออกถึงความภูมิใจในชาติ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนให้
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็น
ปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคม อย่างเต็มกำลังความสามารถ ถูกต้อง
ไม่เลือกปฏิบัติ กล่าวตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีความ
กระทำ การโกงแผ่นดิน ไม่เพิกเฉยและไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึง
ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่และไม่ยินยอม
หน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามคำ
อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรงสองได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์
สิ่งที่ดีต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของ
สาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

โดยที่ หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร.๑๐๑๒/ว.๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมิน
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในปีที่เปิดผลให้ทราบโดยทั่วกัน
เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไป นั้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน จึงประกาศรายชื่อข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบ
การประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังบัญชีรายละเอียด
แนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสาธิต ตรีผล)
สาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน

ปฏิบัติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบ
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทย
วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสาธิต ตรีผล)
สาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน

ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามพ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน
ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า
ให้แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม
วัดหรือความทางเพศในการทำงาน
ระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิด
ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในก